

Xin lỗi nha!! Tôi lỡ yêu thành phố Hồ Chí Minh rồi!

名前 : VU THI THU THAO

学部 : 教育

学生番号 10013002

Tôi sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đối với người nước ngoài nơi này có thể có nhiều điểm tốt nhưng có lẽ vì từ khi sinh ra tôi đã sống ở đây nên đối với tôi nơi này hoàn toàn không hề có ưu điểm nào. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi đông dân nên đến giờ cao điểm, có khi người ta hoàn toàn không thể di chuyển được trong hàng giờ liền, âm thanh ồn ào đến mức không chịu nổi. Vì thế tôi luôn nghĩ nếu được thì tôi sẽ sống ở nước ngoài. Thế nhưng khi đến Nhật, đặc biệt là Wakayama, suy nghĩ của tôi đối với thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi. Dần dần, tôi đã có thể thấy được những ưu điểm của đất nước mình. Nói như vậy không có nghĩa là tôi không thấy được ưu điểm của Wakayama nhưng tôi có lý do để thích nơi mình sinh ra. Có 3 lý do.

Thứ nhất là không khí. Diện tích của tỉnh Wakayama là 4726.08km², dân số theo thống kê đến ngày 1/7/2011 là khoảng 995,135 người. So với Wakayama, thành phố Hồ Chí Minh không rộng bằng. Diện tích chỉ khoảng 2095km² nhưng dân số lại đến 7.162.864 người. Từ đó suy ra mật độ dân số của thành phố Hồ Chí Minh cao hơn của Wakayama. Vì dân số đông đồng nghĩa với phương tiện giao thông nhiều nên việc kẹt xe thường xuyên xảy ra cũng là điều hiển nhiên. Ở đây, phương tiện giao thông chủ yếu là xe máy thế nhưng gần đây, do số người có xe hơi tăng lên nên cơ sở hạ tầng giao thông vốn dành cho xe máy nay không thể đáp ứng nổi. Khi di chuyển, cực đến mức không muốn ra đường, ngoài ra, có không ít người biết hít khói xe vào sẽ không tốt cho sức khỏe nên đã đeo khẩu trang. Tóm lại, có thể nói đối với thành phố Hồ Chí Minh cũng như những thành phố của các nước đang phát triển khác, kẹt xe là một vấn nạn.

Dù vậy, thành phố Hồ Chí Minh bất kể giờ giấc lúc nào cũng nhộn nhịp và tràn đầy sức sống. Ngược lại, Wakayama vì ít dân nên cứ khoảng 7h là hàng quán đóng cửa. Thật tình, đối với người đến từ nơi náo nhiệt như tôi, khi nghe thành phố Wakayama là nơi yên tĩnh tôi đã rất mong đợi, thế nhưng sự yên tĩnh đến mức đáng sợ này làm tôi không yên tâm chút nào. Hơn nữa, trước đây, có chú cảnh sát đến trình bày về tình hình trị an nơi đây và nói rằng nơi này không được an toàn lắm nên càng làm tôi lo lắng hơn. Dĩ nhiên thành phố Hồ Chí Minh không phải an toàn tuyệt đối 100% nhưng ít nhất

nơi tôi ở khá là an toàn. So với thành phố Hồ Chí Minh cơ sở hạ tầng của nơi đây đúng là tốt hơn thật nhưng quả thật không khí là điều quan trọng nhất

Thứ hai là sự đa dạng của đặc sản. Thứ nổi tiếng nhất của Wakayama là quýt và mơ muối. Nhắc đến quýt thì quýt Arida là ngọt nhất. Ngoài ra miso, đào, nước chấm, đường và các hải sản khác cũng được biết đến như là đặc sản của vùng này, Ở đây cũng có những nhà hàng bán thức ăn của các nước khác nhưng vì hầu hết là các quán ăn trung hoa nên hầu như không thể cảm nhận được sự đa dạng. Ngược lại, thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn không có đặc sản. Vì tiếp giáp với đồng bằng sông Cửu Long, nên hải sản cũng như đặc sản được vận chuyển từ nơi này đến thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế của cả nước nên có nhiều người nước ngoài đến sinh hoạt và làm việc, nhờ đó có thể nếm thử nhiều món ngon trên thế giới. Không chỉ vậy, nơi đây còn tập trung nhiều đặc sản của khắp nơi trong cả nước nên có thể nói thành phố Hồ Chí Minh như là một mô hình nước Việt Nam thu nhỏ. Đúng là nếu không phải được sản xuất ở nơi đó thì không thể gọi là đặc sản của nơi đó được, nên thay vì nói “đặc sản của thành phố Hồ Chí Minh” nên nói là “đặc sản tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh” thì đúng hơn.

Cuối cùng là khí hậu. Wakayama có bốn mùa rõ rệt, tùy theo mùa mà phong cảnh cũng thay đổi, là một nơi du lịch lý tưởng. Thế nhưng biên độ nhiệt nơi đây khá cao nên khó có thể nói đây là nơi dễ sống được. Dù biết khí hậu là chuyện không thể làm gì khác hơn được nhưng nếu so sánh với thành phố Hồ Chí Minh thì quả thật tôi thích thành phố Hồ Chí Minh hơn.

Vừa rồi là những lý do tôi thích thành phố Hồ Chí Minh. Wakayama là một nơi tốt. So với thành phố Hồ Chí Minh, quả thật là Wakayama có rất nhiều điểm tốt. Thế nhưng với tôi như thế là không đủ. Sự thật là nhờ có Wakayama tôi mới có thể suy nghĩ một cách thấu đáo về quê hương mình và nhìn thấy được những điều trước đây mình không thể nhìn, Tôi rất biết ơn về điều này. Dù vậy, xin lỗi nha Wakayama!